

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

Tôi tên : NGÔ THỊ HUỆ

Sinh năm 1978.

Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Trước tiên cho phép tôi được trân trọng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời thăm hỏi ân cần nhất đến toàn thể cử tri các xã: PHỔ NHƠN, PHỔ PHONG, PHỔ THUẬN, PHỔ AN và các phường: PHỔ VĂN, PHỔ QUANG, PHỔ MINH và PHỔ NINH.

Tôi được sinh ra và trưởng thành trong một gia đình truyền thống cách mạng, có bố là AHLTVT, sĩ quan quân đội, Mẹ là y sĩ. Chính vì thế, mà tôi luôn ý thức rằng cho dù công tác ở đâu, vị trí nào tôi vẫn phải làm tốt trách nhiệm của người cán bộ công chức, luôn tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình. Điều đó đã thể hiện ở kết quả công tác của tôi, Bản qua 20 năm công tác trong ngành Tổ chức, tôi được UBND tỉnh 03 lần tặng Bằng khen và được nhiều Giấy khen khác do cơ quan khen tặng.

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cử tri nơi công tác và nơi cư trú, giới thiệu tôi ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, và được Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 18 ở thị xã Đức Phổ. Đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, vì đại biểu hội đồng nhân dân là người mang trên mình trọng trách đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn và được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm đại biểu HĐND để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức để luôn xứng đáng là người đại biểu Nhân dân. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để tiếp xúc cử tri, lắng nghe đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng cũng như ý kiến phản ánh của cử tri, báo cáo trung thực với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết những vấn đề bức xúc có liên quan đến địa phương.

Đồng thời với chuyên môn và lĩnh vực công tác hiện nay, tôi sẽ tập trung quan tâm đến 04 vấn đề sau:

Một là, vấn đề hiện nay mà cử tri ở cơ sở, ở Đức Phổ và ở tỉnh đang quan tâm là ô nhiễm môi trường đã làm ảnh hưởng đến đời sống của người

dân, nhất là môi trường nước sạch ở các địa phương còn khó khăn. Khi trở thành đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ tích cực cùng các đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị các ngành chức năng và UBND tỉnh, tập trung chỉ đạo giải quyết vấn đề môi trường tại địa phương.

Hai là, công tác cải cách hành chính. Tôi sẽ tích cực đề xuất HĐND tỉnh có biện pháp, giải pháp cải cách hành chính phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Để thực hiện được điều này, yếu tố con người là quyết định, do đó tôi sẽ tích cực đề xuất, tham mưu để xây dựng một đội ngũ cán bộ tinh thông, đầy đủ phẩm chất đạo đức, chính trị để phục vụ tốt cho nhân dân. Đồng thời, tôi sẽ tham mưu các chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ không chuyên trách; đề xuất chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ba là, với vai trò một nữ ứng cử viên, tôi rất quan tâm đến bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu các quyền bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực lao động, việc làm và chăm sóc sức khỏe.

Bốn là, vai trò giám sát của đại biểu HĐND tỉnh. Đặc biệt là giám sát sau giám sát. Tôi sẽ thường xuyên chú ý đến kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh đối với cơ quan có thẩm quyền.

Kính thưa quý vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri!

Bản thân là một đảng viên, một cán bộ nữ, tôi luôn tâm niệm rằng: dù ở cương vị nào, làm công việc gì, dù trúng cử hay không trúng cử, tôi cũng luôn phấn đấu, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho. Nếu vinh dự được tín nhiệm và lựa chọn, tôi sẽ hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu HĐND tỉnh. Kính mong sự động viên, ủng hộ của quý vị cử tri.

Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu, bà con cử tri luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!